

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm các tổ chức, đơn vị phối hợp tổ chức hội nghị.

Tiếp tục chuyển công tác tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chiều ngày 22/8, UBND tỉnh phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Hiệp hội Thương mại Quảng Đông - Canada và Hiệp hội Thương mại dịch vụ Thâm Quyển tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Thái Bình tại Thâm Quyển (Quảng Đông). Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải.

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư vào Thái Bình, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh thông tin: Thái Bình là tỉnh đồng bằng ven biển, nằm ở phía Đông Nam đồng bằng sông Hồng, có vị trí gần thành phố Hà Nội, tiếp giáp với Hải Phòng; được kết nối hệ thống sân bay, cảng biển tại Hải Phòng bằng các hệ thống giao thông đường bộ và đang được đầu tư đồng bộ,

hạ tầng. Ngoài ra Thái Bình còn có lợi thế về quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp với Khu kinh tế - là địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư có diện tích 30.583ha, trong đó có trên 8.000ha đất phát triển công nghiệp; thành lập 10 khu công nghiệp (trong đó có 4 khu công nghiệp trong Khu kinh tế) và 49 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 3.000ha, đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước nói chung, các nhà đầu tư Trung Quốc nói riêng. Không chỉ có vị trí thuận lợi, giao thông kết nối đồng bộ, quỹ đất lớn, Thái Bình còn có dân số khoảng 2 triệu người, trong đó hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động, người lao động có trình độ, tay nghề cao. Năm 2023 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thách thức song tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đạt 7,37%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 3 tỷ USD, gấp gần 4,4 lần so với năm 2022, xếp thứ 5 toàn quốc; kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 2,6 tỷ USD, tăng 6%; kim ngạch

TRAO HỌC BỔNG...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 22/8, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức gala "Đông hành cùng em" - uơm mầm tài năng. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị tới dự.

Năm 2024, qua thẩm định, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Ban điều phối Quỹ học bổng "Đông hành cùng em" đã quyết định trao học bổng cho 32 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học giỏi với tổng trị giá 500 triệu đồng.

nhập khẩu toàn tỉnh đạt gần 1,8 tỷ USD. Đến tháng 6/2024, Thái Bình có 160 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5 tỷ USD, trong đó có 21 dự án đầu tư trực tiếp của các nhà đầu tư Trung Quốc với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 507 triệu USD, chiếm 13% dự án và 10% vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

nhu cầu khám chữa bệnh... Từ những khó khăn trên, Bệnh viện đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để tỉnh, các ngành liên quan có giải pháp tháo gỡ, giúp Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THÀNH PHỐ Tập huấn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo

Sáng ngày 22/8, UBND thành phố Thái Bình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2024.

Bắt giữ tàu chở cát trái phép tại sông Hồng

8 giờ 30 phút ngày 21/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phát hiện, bắt giữ một tàu chở cát trái phép tại địa phận xã Hòa Bình (Vũ Thư).

Bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn 6 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội



Các đại biểu Quốc hội dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại điểm cầu Thái Bình.

Sáng ngày 22/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tuyến các bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện 6 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết năm 2023 đối với nhóm lĩnh vực thứ hai gồm: tư pháp, nội vụ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

xếp đơn vị hành chính cấp xã; giải pháp xử lý tội phạm trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao... Tại phiên chất vấn, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Các đại biểu Quốc hội tranh luận làm rõ những vấn đề đã được trả lời nhưng chưa thỏa đáng.

Hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2024 và phát động triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin sởi

Chiều ngày 22/8, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2024 và phát động triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin sởi. Đồng chí Đổng Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đại diện một số đơn vị y tế trong tỉnh.

Việc phát triển các loại vắc-xin trên toàn cầu là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại. Các chiến dịch tiêm chủng đã giúp loại trừ một số bệnh và cứu sống hơn 3 triệu trẻ em trên toàn cầu mỗi năm. Đây cũng là biện pháp hiệu quả nhất phòng một số bệnh truyền nhiễm ở trẻ em.

PHÒNG, TRỪ SÂU BỆNH...

(Tiếp theo trang 1)

sinh trưởng và phát triển tốt đồng đều giữa các trà lúa, giống lúa. Qua kiểm tra trên đồng ruộng từ giữa tháng 8 đến nay có đợt trưởng thành sâu đục thân nở rộ mật độ nơi cao 0,2 - 0,4 con/m², cá biệt một số nơi 0,5 - 1 con/m². Đặc biệt, diện tích lúa đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

đục thân kịp thời thì tỷ lệ bông bạc cho trà lúa trở sẽ rất cao và làm thối đòng. Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, huyện Thái Thụy phát động chiến dịch phun thuốc trừ sâu đục thân kết hợp sâu cuốn lá nhỏ trên trà lúa mùa đại trà từ ngày 24 - 26/8. Huyện yêu cầu các xã, thị trấn, HTXNN và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quyết liệt chỉ đạo nhân dân thực hiện theo nguyên tắc "4 đúng"; phân công cán bộ tăng cường cho các thôn, xóm, khu vực dễ hướng dẫn nông dân rà soát, kiểm tra và thực hiện phòng, trừ; Tram Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo tình hình phát sinh của sâu bệnh hại đến cuối vụ.

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠU THỊ XUÂN HÒA
Văn phòng Công chứng Đẩu Thị Xuân Hòa, tiền thân là Văn phòng Công chứng Hoàng Thị Thanh Thủy, được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép thành lập theo Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 03/9/2022. Kể từ khi được thành lập đến nay, văn phòng công chứng đã và đang hoạt động tại địa chỉ: Lô 44, khu dân cư Đồng Miếu, tổ dân phố Bao Trinh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Văn phòng Công chứng Đẩu Thị Xuân Hòa xin được chấm dứt hoạt động kể từ ngày 13/9/2024.
Văn phòng Công chứng Đẩu Thị Xuân Hòa xin được bàn giao hồ sơ và các tài liệu kèm theo văn phòng công chứng khác quản lý, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan đến văn phòng công chứng.